

Địa giới xã Lộc An ở phía đông giáp xã Lộc Hiệp; phía tây giáp xã Lộc Hòa; phía nam giáp xã Lộc Tấn và xã Lộc Hiệp; phía bắc giáp nước Cam-pu-chia.

Điều 2. — Ủy ban Nhân dân tỉnh Sông Bé và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thừa ủy quyền của Hội đồng Bộ trưởng
Bộ trưởng Tổng thư ký

ĐOÀN TRỌNG TRUYỀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 170-CT ngày 16-7-1986 sửa đổi mức thưởng thi đua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Đề phần thưởng thi đua của Hội đồng Bộ trưởng phù hợp với tình hình mới;

Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Trưởng ban Ban Thi đua Trung ương.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Mức thưởng thi đua của Hội đồng Bộ trưởng cho các tỉnh, thành phố, cờ thưởng luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng cho các đơn vị dẫn đầu của các ngành, tiền thưởng theo cờ của các thủ trưởng ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh kèm theo cờ bằng tiền mới như sau:

— Tỉnh dẫn đầu toàn quốc là hai mươi nghìn đồng (20.000đ).

— Tỉnh dẫn đầu khu vực là mười lăm nghìn đồng (15.000đ).

— Tỉnh được phần thưởng loại nhì là mười nghìn đồng (10.000đ).

— Tỉnh được phần thưởng loại ba là sáu nghìn đồng (6.000đ).

— Đơn vị được thưởng cờ luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng là sáu nghìn đồng (6.000đ).

— Đơn vị được thưởng cờ của Bộ trưởng, Tổng cục trưởng là ba nghìn đồng (3.000đ), lấy từ quỹ Bộ trưởng.

— Đơn vị được thưởng cờ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương là hai nghìn đồng (2.000đ).

2. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Vật tư, Trưởng ban Ban Thi đua Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

K. T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch
VÔ CHÍ CÔNG

QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 174-CT ngày 18-7-1986 về việc tổ chức thu mua cam xuất khẩu.

Đề tập trung nguồn cam và bảo đảm chất lượng cam cho xuất khẩu, trước hết nhằm bảo đảm nghĩa vụ cung cấp sang Liên Xô theo hiệp định hợp tác về rau quả Việt Nam — Liên Xô, theo đề nghị của Bộ Công nghiệp thực phẩm và của Bộ Nông nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định:

1. Giao Tổng Công ty xuất nhập khẩu rau quả, Bộ Công nghiệp thực phẩm trực